

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	-บริหารทั่วไป -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน -งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน -งบกลาง -บริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการพาณิชย์	กองช่าง/ สนป.	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าหิน
๒	การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	-งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ -งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น -งบกลาง -พัฒนาชุมชนและส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน -งานบริหารทั่วไป -การบริการชุมชนและสังคม -ด้านการดำเนินงานอื่น -งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา -งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา -งานกีฬาและนันทนาการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานงบกลาง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สำนักปลัด	
๓	การจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน -งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
๔	การวางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ ท่องเที่ยว	-งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน -บริการชุมชนและสังคม -ด้านการเศรษฐกิจ -งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	
๕	การบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	-ด้านบริการชุมชนและสังคม -ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
๖	การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	-บริการชุมชนและสังคม -บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
๗	การบริหารจัดการ	-งานบริหารทั่วไป -บริการชุมชนและสังคม	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด	

